



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แก้ไขครั้งที่ 1/2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 0 4412 4622



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยแก้ไขกลยุทธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีกลยุทธ์ที่รองรับ โครงการตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2566 - 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 65 แห่ง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนให้ กสพ.จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบรรจุแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะประธานกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีกลยุทธ์รองรับการบรรจุโครงการตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 ข้อ 21

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อนุมัติ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2-1 – 2-4
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	3-1 - 3-10

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แก้ไขครั้งที่ 1/2566

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปแล้วนั้น

เหตุผล

กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบรรจุแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอแก้ไขกลยุทธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องและรองรับการบรรจุโครงการตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอร่าม โสฬ์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อนุมัติ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง
4. สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการด้านสาธารณสุข
6. บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละประชาชนมีสุขภาพ และการสาธารณสุขที่ดีขึ้น
3. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวนโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	จำนวนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนโครงการในการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน	จำนวนโครงการที่สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
9. การบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล ด้านสาธารณสุข การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกมิติ	จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์
		2566	2567	2568	2569	2570		
เป้าประสงค์ : ประชาชน มีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบ อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	โครงการ	20	25	30	35	40	1. ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้	จำนวนโครงการ ที่ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ
	โครงการ	2	4	6	8	10	2. การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชุมชน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ ครอบครัวและ ชุมชน
	โครงการ	2	4	6	8	10	3. ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวนโครงการ ในการส่งเสริม และสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
	โครงการ	1	2	3	4	5	4. การพัฒนาและ ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม	จำนวนโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริม สวัสดิการสังคม

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์
		2566	2567	2568	2569	2570		
<p>เป้าประสงค์ : ประชาชน มีสุขภาพที่ดีขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชน มีสุขภาพ และการสาธารณสุข ที่ดีขึ้น</p>	โครงการ	10	12	14	16	18	5. พัฒนาส่งเสริม สุขภาพการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น การป้องกัน ควบคุมโรค การ ฟื้นฟูสภาพ การ คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัย สิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการ ที่ส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน
<p>เป้าประสงค์ : ปัญหาด้าน ยาเสพติดลดลง</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	โครงการ	10	12	14	16	18	6. การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด
<p>เป้าประสงค์ : สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	โครงการ	3	3	3	3	3	7. การรักษาความ สงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	จำนวนโครงการ ในการสนับสนุน การรักษาความ สงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน การป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์
		2566	2567	2568	2569	2570		
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	โครงการ	15	15	15	15	15	8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ
เป้าประสงค์ : บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข	โครงการ	10	10	10	10	10	9. การบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคูณภาพทรัพยากรบุคคล ด้านสาธารณสุข การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกมิติ	จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนา แห่ง อนาคต	เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	- แผนงานการศึกษา - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
							<p>กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัดให้มี คุณภาพตาม มาตรฐาน วิชาชีพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ และการออก กำลังกาย</p> <p>กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น</p> <p>กลยุทธ์ที่ 8 ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา</p>		

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม</p>	เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	<p>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในสังคมให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>- แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>-แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>-แผนงาน สังคม</p> <p>- แผนงาน รักษาความสงบภายใน</p>	<p>-กอง สาธารณสุข</p> <p>-กองช่าง</p> <p>-กองสวัสดิการและสังคม</p>

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ. ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
							<p>กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกัน และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด</p> <p>กลยุทธ์ที่ 7 การรักษา ความสงบ เรียบร้อยและ ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน การป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย</p> <p>8. พัฒนา ระบบบริการ สุขภาพ สิ่ง อำนวยความสะดวก สะดวก โครงสร้าง พื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน</p> <p>9. การบริหาร จัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพ ทรัพยากร บุคคลด้าน สาธารณสุข การสร้าง สิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของภาคี เครือข่ายทุก มิติ</p>		

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
3	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพและ ความยั่งยืน	เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการ เติบโตทาง เศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน เต็มที่และมี ผลิตภาพ และการมี งานที่สมควร สำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ศักยภาพ การ ท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ เพียงพอและได้ มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัด กิจกรรม ท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรด้าน การท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ มาตรฐานและ ความปลอดภัย สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสินค้า และการบริการ ด้านการ ท่องเที่ยวให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-สำนัก ปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<p>หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ</p> <p>หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	เป้าหมายที่ 15 ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก. อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ</p>	- แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	- กองสาธารณสุข

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	<p>หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม</p>	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	<p>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้ำ</p>	- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงาน การเกษตร	- กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน		ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรัฐราชการ กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรปรับปรุงอาคาร	- แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-สำนักจัด -กองยุทธฯ -สำนักงาน เลขานุการฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
							<p>สำนักงาน บ้านพักอาศัย และระบบ สาธารณูปโภค <u>กลยุทธ์ที่ 5</u> ปรับปรุงรูปแบบ การให้บริการ ประชาชน พัฒนาระบบ การบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก <u>กลยุทธ์ที่ 6</u> ส่งเสริม สนับสนุน การปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญ ต่างๆ</p>		

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ (อปท)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน	- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน - แผนงาน การเกษตร	- กองสวัสดิการและสังคม - กองช่าง
รวม	6 ยุทธศาสตร์	11 หมวดหมู่	7 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	7 ยุทธศาสตร์	7 ยุทธศาสตร์	34 กลยุทธ์	10 แผนงาน	7 ส่วนราชการ